

TRANG TIN AUN

KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐH&TCCN KHÓA 16

Ngày 23/4/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - ĐHQGHN đã phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 16, dành cho 38 học viên là lãnh đạo, giảng viên, cán bộ của các trường đại học đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của chương trình đào tạo. Trung tâm KĐCLGD được ĐHQGHN giao làm đầu mối tổ chức khóa đào tạo này.



Tham dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo; Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; và phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chia sẻ, nhận thức rõ tầm quan trọng của kiểm định chất lượng đối với công tác đào tạo, ngay từ những ngày đầu thành lập, ĐHQGHN đã chú trọng tới công tác kiểm định chất lượng với việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học vào năm 1995 - đơn vị tiền thân của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Cùng với đó, lãnh đạo ĐHQGHN cũng sớm chú trọng tới việc hội nhập quốc tế thông qua việc tham gia mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) từ năm 1998 và tham gia kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN ngay từ những năm 2008.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức bày tỏ mong muốn, thông qua khóa học, các học viên sẽ có được những kiến thức, kĩ năng, phẩm chất của các kiểm định viên chất lượng giáo dục, góp phần vào công cuộc xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục.

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD cho biết, do tính đặc thù của chương trình đào tạo, khóa học này được thiết kế khá đặc biệt bao gồm 3 mô-đun với 3 hình thức đào tạo khác nhau: Mô-đun A đào tạo trực tuyến, Mô-đun B đào tạo trực tiếp và Mô-đun C đào tạo từ xa. Việc thiết kế khóa học này có sự tham khảo kinh nghiệm của các tổ chức đảm bảo chất lượng khu vực và quốc tế, đặc biệt là của Mạng lưới ĐBCL Châu Á – Thái Bình Dương (APQN). Đội ngũ cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp sẽ tiếp tục được Trung tâm KĐCLGD bồi dưỡng thông qua việc mời tham gia trực tiếp vào các đoàn đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD khóa 16 được tổ chức theo hình thức học online từ ngày 15/4/2016 đến 22/4/2017 và học trực tiếp trên lớp từ 23/4/2017 đến 28/4/2017, sau đó học viên học, làm bài tập và kết thúc khóa học vào ngày 22/5/2017.

BẾ GIẢNG ĐỢT 2 KHÓA TẬP HUẤN “TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GD-ĐT” CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG



Ngày 5/5/2017, tại Phòng HTQT Liên Việt đã diễn ra Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ đợt 2 khóa Tập huấn “Tự đánh giá và Viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT”.

Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức thành công 2 đợt Khóa tập huấn “Tự đánh giá và Viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT”. Khóa tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà trường để thực hiện Kế hoạch rà soát, tự đánh giá chương trình đào tạo của nhà trường, chuẩn bị kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT hoặc AUN-QA.

Đến tham gia buổi lễ bế mạc, về phía Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có TS. Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Quản lý khoa học và hợp tác phát triển, TS. Mai Thị Quỳnh Lan – Trưởng phòng Nghiên cứu và Quản lý Đảm bảo chất lượng, ThS Vũ Thị Mai Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu Quản trị đại học và Đánh giá chất lượng là các giảng viên của khóa tập

huấn. Khóa tập huấn đã trang bị cho học viên kiến thức về 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT, kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; các học viên đã thực hành trao đổi, thảo luận, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá một số tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở kết quả tham gia, thực hành của học viên, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN đã quyết định cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên tham gia đợt 2.

Khóa tập huấn đã trang bị cho học viên kiến thức về 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT, kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; các học viên đã thực hành trao đổi, thảo luận, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá một số tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở kết quả tham gia, thực hành của học viên, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN đã quyết định cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên tham gia đợt 2.

Đại diện cho học viên của đợt 2 khóa tập huấn và lãnh đạo Nhà trường, PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng nói chung, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nói riêng và mong muốn cán bộ được tập huấn sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng nội dung tập huấn vào rà soát, tự đánh giá và quản lý chương trình đào tạo trong thời gian tới.